

Số: **149**/TB-UBND

Tuy Phước, ngày **24** tháng 9 năm 2014

### THÔNG BÁO

#### **Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước năm 2014**

Ngày 18/9/2014 tại Phòng họp 1- UBND huyện Tuy Phước, đồng chí Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, thông qua việc xin ý kiến Ban Chỉ đạo tổ chức kê biên nhà ở và đất ở của 03 vụ án trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và Chủ tịch UBND 02 xã Phước Sơn và Phước Hòa.

Sau khi nghe Báo cáo về việc xin ý kiến Ban Chỉ đạo tổ chức kê biên nhà ở và đất ở của 03 vụ án trên địa bàn huyện; ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, đ/c Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

#### **1. Về vụ việc ông Dương Văn Nuôi và bà Huỳnh Thị Thanh**

Căn cứ Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 04/9/2014 của UBND xã Phước Hòa thì gia đình bà Huỳnh Thị Thanh thuộc đối tượng hộ nghèo số sổ 584 được hưởng năm 2014; hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, bản thân bà Thanh già yếu không có thu nhập, lại đang nuôi một người con trai bị bệnh tâm thần, tài sản duy nhất của bà là căn nhà cấp 4 (ước tính tầm giá 30 triệu đồng). Vì vậy, nếu thi hành án thì gia đình bà Thanh sẽ không có chỗ ở, từ đó gây khó khăn cho địa phương đưa gia đình nghèo ra ngoài xã hội.

Giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu văn bản cho Ban Chỉ đạo huyện để trình Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo. Văn bản tham mưu cần nêu rõ hoàn cảnh hiện tại của gia đình bà Huỳnh Thị Thanh (*kèm theo văn bản khảo sát tài sản*). UBND xã Phước Hòa phải phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong công tác xác minh, tổ chức kê biên.

#### **2. Về vụ ông Nguyễn Đức Cang và bà Hồ Thị Loan**

Theo Bản án số 110/2012/DS-ST ngày 27/7/2012 và Bản án số 53/2013/DS-ST ngày 30/7/2013 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước thì gia đình ông Nguyễn Đức Cang và bà Hồ Thị Loan phải trả cho ông tổng cộng 80 chỉ vàng cho các bị hại. Ngày 31/12/2013 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện theo Thông báo số 255/TB-UBND

ngày 20/12/2013 về việc “Thống nhất cho áp dụng biện pháp cưỡng chế giao nhà, đất ở của ông Cang, bà Loan giao cho người mua trúng đấu giá theo quy định pháp luật”, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã phối hợp Công an huyện tổ chức tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi đã gặp phải sự phản đối, ngăn cản việc cưỡng chế của gia đình ông Cang, bà Loan về việc thờ cúng. Vì vậy:

Trước khi cưỡng chế giao nhà, đất ở cho người mua trúng đấu giá, giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, UBND xã Phước Sơn làm việc với gia đình liệt sỹ Nguyễn Ngọc Dung lần cuối (*hoặc yêu cầu đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách thờ cúng*) phải di chuyển bằng Tổ quốc ghi công để đảm bảo công tác cưỡng chế được thực thi đúng pháp luật.

### 3. Về vụ ông Bùi Sơn Đông và bà Phạm Thị Hường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện theo Thông báo số 255/TB-UBND ngày 20/12/2013 của UBND huyện Tuy Phước về việc thống nhất quyết định cưỡng chế giao nhà, đất ở cho người trúng đấu giá. Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh gia đình ông Bùi Sơn Đông và bà Phạm Thị Hường thuộc diện hộ nghèo, bản thân vợ chồng ông Đông, bà Hường già yếu và đau ốm, không có thu nhập, tài sản chỉ có căn nhà cấp 4; Trước khi thi hành cưỡng chế vợ chồng ông Đông, bà Hường có đơn cứu xét khẩn cấp đề nghị hoãn việc cưỡng chế thi hành án gửi các ngành chức năng trên địa bàn huyện. Vì vậy:

Giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện phối hợp Công an huyện làm việc lại với hộ vợ chồng ông Bùi Sơn Đông, bà Phạm Thị Hường và bà Lê Thị Hoa về việc xin hoãn thi hành án 15 ngày để hai bên tự thỏa thuận về vấn đề bồi thường. Nếu sau 15 ngày cam kết mà vợ chồng ông Bùi Sơn Đông, bà Phạm Thị Hường vẫn chưa thực hiện thì tổ chức cưỡng chế theo thẩm quyền.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan của huyện và UBND xã Phước Sơn, Phước Hòa triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- T/v Ban Chỉ đạo huyện;
- LĐVP, CVVP (K7);
- UBND xã P.Sơn, P.Hòa;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH  
PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ VĂN PHÒNG  
  
Phạm Văn Khiêm